



Một bức thư ngỏ gửi đến Ban Chấp Hành Giáo Hội Mennonite Mosaic

30 tháng một, 2023

Kính gửi các thành viên của Ban Chấp Hành Giáo Hội Mennonite Mosaic:

Cảm ơn quý vị đã giao tiếp cởi mở, trung thực và dễ bị tổn thương của quý vị.

Chúng tôi rất biết ơn về lá thư tháng 12 năm 2022 của quý vị với sự thông cảm yêu thương mà quý vị đã dành cho nó để bày tỏ lòng biết ơn, sự khiêm tốn, mối quan tâm và nỗi đau của mình.

Cũng xin cảm ơn quý vị đã đồng ý gặp mặt trực tiếp với chúng tôi trong cuộc họp Ban điều hành ảo vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Chúng tôi thông cảm bài thuyết trình của Người điều hành Mosaic Angela Moyer Walter và Trợ lý Người điều hành Roy Williams, cũng như cơ hội dành cho hai bên đối thoại nhau. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn về sự phức tạp của Giáo Hội Mennonite Mosaic, những thách thức mà quý vị phải đối mặt và hy vọng của quý vị cho tương lai.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng lắng nghe, đặc biệt là trong những cuộc trò chuyện khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã làm được và bạn đã cảm thấy được nghe. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục lắng nghe và chúng tôi tin tưởng rằng phản hồi và hành động của chúng tôi sẽ chứng minh điều này. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi không hoàn hảo, cũng như các hệ thống và cấu trúc của chúng tôi. Chúng ta hãy tiếp tục giao tiếp, củng cố các mối quan hệ và cùng nhau sửa chữa những điều cần sửa chữa.

Cảm ơn quý vị cho công việc tốt mà quý vị đang làm trong Giáo Hội Mennonite Mosaic. Chúng tôi khẳng định và cầu xin Chúa ban phước lành cho quá trình phân định kéo dài hai năm của bạn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Giáo Hội Mennonite Mosaic, một cam kết mà chúng tôi chia sẻ với tất cả các giáo hội trong khu vực của chúng tôi. Có khoản thời gian cho tất cả mọi người trong Mennonite Church USA để trải nghiệm tình yêu và sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu.

Mong muốn của chúng tôi là tất cả hội chúng đều cảm thấy được mong muốn, được chấp nhận và được trang bị để tự do sống theo đức tin Anabaptist của họ trong bối cảnh riêng của họ trong sự đa dạng rộng lớn của giáo phái chúng ta. Đó là một quyền tự do được bảo vệ bởi các quy định của chúng ta và truyền thống lâu đời của chúng ta về chính thể của hội chúng.

Chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện và cùng nhau hành trình đến một tương lai tươi sáng. Như Angela và Roy đã đề xuất trong cuộc họp của chúng tôi, chúng ta hãy sáng tạo và mơ ước một cách để cùng nhau phát triển. Xin cho chúng con làm chứng cho bình an của Thiên Chúa bằng cách tiếp tục yêu thương nhau như Đấng Christ yêu thương chúng con.

"...và các ngươi sẽ là nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp Giu-đê và Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất." -Công vụ 1:8b

Xin Chúa ở cùng quý vị,

Linda Dibble, Người điều hành
Ban điều hành MCUSA

Jon Carlson, Người điều hành đặc cử
Ban điều hành MCUSA

3145 Benham Avenue, Suite 1
Elkhart, IN 46517

718 N. Main Street
Newton, KS 67114-1703

Toll-free (English/Español):
1-866-866-2872
E: info@MennoniteUSA.org
www.MennoniteUSA.org